

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

การประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้ดำเนิน ชื่อ กิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๔๗ คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี นายสุวรรณ โสตา ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรและสมาชิกสภา ๕๙ คน นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม

ไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล อีเซ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

### จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์"



องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์" เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน